

Trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”, ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: *“Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”*.

Do đó, hơn lúc nào hết, thế hệ học sinh hôm nay cần phải ra sức học tập, tu dưỡng trở thành người có tài và có tâm, đủ năng lực để xây dựng đất nước tiến kịp thời đại.

Năm nay, do dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã bị tác động, ảnh hưởng rất nặng nề. Học sinh chúng em gặp rất nhiều khó khăn cả về đời sống và trong hoạt động học tập, nhất là việc học trực tuyến. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, đoàn kết đồng lòng, chúng em sẽ phát huy tốt truyền thống hiếu học, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm học mới, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Một trong những tấm gương mà chúng em học tập ở trường THCS Lê Quý Đôn là bạn Nguyễn Mai Vân Khánh - học sinh lớp 8A2, do thầy Phạm Văn Quý chủ nhiệm. Vân Khánh luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có tinh thần trách nhiệm với các công việc chung. Bên cạnh đó bạn còn rất ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người xung quanh. Trong học tập, Khánh luôn mạnh dạn, tích cực xây dựng bài, hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới. Không chỉ có

vậy bạn còn là một sao đỏ gương mẫu, cánh tay trái đắc lực cho thầy/ cô tổng phụ trách, mọi hoạt động trong Đội bạn đều hoàn thành tốt.

Trong năm học trước, để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bạn đã viết một bài văn về “Thầy cô và mái trường” và đã đạt giải nhì. Còn mới đây vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bạn đã tham gia hội thi “Quà tặng bà và mẹ” với sản phẩm là ba chiếc thiệp nhỏ xinh cùng những lời chúc ý nghĩa dành tặng cho mẹ và bà.



Với những chiếc thiệp mang đầy yêu thương của mình, bạn đã xuất sắc đạt giải nhì.



Vân Khánh luôn được thầy cô và các bạn yêu quý bởi ngoài những thành tích trong các hoạt động nhà trường bạn còn hòa đồng với bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Chẳng những thế bạn còn được sự tin tưởng của cô giáo bộ môn Ngữ Văn trao nhiệm vụ làm nhóm trưởng, với vai trò này bạn luôn nhắc nhở các thành viên trong nhóm hoàn thành đầy đủ bài tập được giao, hướng dẫn các bạn những bài khó. Bạn còn tham gia vào CLB học sinh giỏi của trường. Vân Khánh đúng là một tấm gương sáng để chúng ta có thể học tập và noi theo đúng không các bạn ?



Chúc Vân Khánh và tập thể lớp 8A2 có một năm học tràn ngập niềm vui, tiếp thu được nhiều kiến thức hay, bổ ích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mong thầy chủ nhiệm và “ những chú chuột ” 8A2 thật mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc!!!